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Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe  
 

Heb ei gadarnhau 
Munudau Cyfarfod y Bwrdd Iechyd  
a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 2020 

yn Ystafell y Mileniwm, Pencadlys y Bwrdd Iechyd, Baglan a thrwy Microsoft Teams 
Aelodau'r Bwrdd a 
oedd yn Bresennol 
Emma Woollett   Cadeirydd Dros Dro  
Tracy Myhill  Prif Weithredwr  
 Is-gadeirydd Interim  
Richard Evans    Cyfarwyddwr Meddygol  
Gareth Howells  Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf  
Chris White  Prif Swyddog Gweithredu / Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor 

Iechyd  
Siân Harrop-Griffiths Cyfarwyddwr Strategaeth  
Keith Reid  Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd  
Martin Sollis   Aelod Annibynnol  
Darren Griffiths  Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro  
Nuria Zolle   Aelod Annibynnol  
Jackie Davies  Aelod Annibynnol  
Reena Owen  Aelod Annibynnol  
Andrew Jarrett  Aelod Cysylltiol o'r Bwrdd 
Hazel Robinson               Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol   
Mark Child  Aelod Annibynnol (tan 205/20) 
Keith Lloyd Aelod Annibynnol (tan 205/20) 
Maggie Berry   Aelod Annibynnol  
Hefyd yn Bresennol: 
Pamela Wenger Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol 
Dorothy Edwards Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid  
Matt John                      Prif Swyddog Digidol a Chyfarwyddwr Cyswllt Gwasanaethau Digidol  
Hannah Evans  Cyfarwyddwr Trawsnewid  
Mwoyo Makuto  Cyngor Iechyd Cymuned  
Steve Spill                     Cynghorydd Arbennig i'r Bwrdd  
Liz Stauber              Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol  
Jason Blewit  Archwilio Cymru (tan munud 201/20) 
Andrew Biston   Archwilio Mewnol (tan munud 201/20) 
Claire Mulcahy     Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol (tan munud 192/20) 

Rhif Munud  Gweithr
ediad 

188/20 YMDDIHEURIADAU   

 Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Hugh Patrick, o'r 
Cyngor Iechyd Cymunedol.  
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189/20 CROESO / SYLWADAU AGORIADOL  

 Croesawodd Emma Woollett bawb i'r cyfarfod gan gynghori ei fod yn 
mynd i gael ei gofnodi a'i gyhoeddi ar wefan y bwrdd iechyd yn hytrach 
nag aelodau'r cyhoedd yn mynychu yn bersonol er mwyn bod mor 
dryloyw ac atebol a phosibl yn ystod yr amseroedd presennol yma. 
Ychwanegodd y byddai cyfarfodydd y dyfodol yn cael eu darlledu'n fyw. 

Mynegodd Emma Woollett mai dyma fyddai cyfarfod bwrdd olaf Gareth 
Howells cyn iddo ymddeol, ar ol dwy flynedd a hanner fel Cyfarwyddwr 
Nyrsio a Phrofiad y Claf. Diolchodd ef ar ran y bwrdd ar gyfer y ffocws 
sylweddol y rhoddod i ofal cleifion yn ystod ei amser yn y sefydliad.  

 

190/20 DATGANIAD BUDDIANNAU  

 Nid oedd datganiad o fuddiant.   

191/20 STORI CLAF   

 Derbyniwyd stori claf a adroddodd brofiad dau aelod o'r staff yn gweithio 
yn Ysbyty Gorseinon yn ystod y pandemig Covid-19. Metron oedd y 
cyntaf a ddisgrifiodd yr adeilad fel ysbyty ailalluogi ac esboniodd sut 
oedd staff a oedd yn gofalu ar gyfer cleifion tost iawn wedi dechrau dod 
yn dost eu hunain oherwydd y firws. Siaradodd hefyd am y pryder a 
deimlwyd gan y staff a sut yr oedd hi a metron arall wedi gorfod cymryd 
amser i ffwrdd o'r gwaith ar ol derbyn y firws. Roedd ynysiad y cleifion o'u 
teuluoedd yn anodd ar gyfer y staff ac roedd yn aml yn cynnwys sgyrsiau 
anodd gyda pherthnasau i'w calonogi, neu gymryd y ffon i gleifion fel y 
gallant siarad â'u hanwyliaid ar ddiwedd eu bywyd. Roedd cymorth y 
gymuned wedi bod yn ffantastig, gyda'r ysbyty yn derbyn nifer o roddion 
o fwyd, bisgedi a theisennau. Mae'r ward yn awr wedi dechrau 
dychwelyd i normal gyda chleifion a oedd ar ofal lliniarol yn awr yn 
dychwelyd adref. Darparwyd ail ran y stori gan aelod o'r staff a 
dderbyniodd ail hyfforddiant fel gweithiwr cymorth gofal iechyd ac wedi ei 
hadleoli o wasanaeth arall i gynorthwyo'r tîm yn Ysbyty Gorseinon.  
Gweithiodd gyda'r cleifion Covid-19, gan gymryd arsylwadau a darapru 
gofal personol, gan adnabod pwysigrwydd y gwaith hwn yn gyflym gan 
nad oedd y cleifion yma yn medru gwneud hyn ar eu cyfer eu hunain. 
Roedd yn brofiad yr oedd yn ei fwynhau oherwydd ei fod yn wahanol i'r 
arferol ac roedd yn cynnwys treulio amser gyda chleifion. 

Wrth drafod y stori claf, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Cyfeiriodd Gareth Howells at y ffaith fod y fetron wedi son am yr 
anawsterau roedd staff wedi profi, rhywbeth y gallai llawer o bobl yn gallu 
uniaethu ag ef yn ystod y sefyllfa bresennol. Ychwanegodd fod gofalu ar 
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gyfer cleifion ar ddiwedd eu bywyd yn heriol, ond roedd staff yn edrych ar 
ôl ei gilydd a bod cymunedau lleol wedi bod yn hael wrth ofalu a rhoi.  

Diolchodd Tracy Myhill i Gareth Howells ar gyfer y stori claf, gan ddweud 
bod sgyrsiau'n digwydd bob dydd am hyblygrwydd staff gyda chymaint 
ohonynt yn fodlon camu i mewn i rolau gwahanol ar bob lefel o'r 
sefydliad, gyda chymaint o arweinwyr a sêr wedi eu hadnabod. 
Ychwanegodd ei bod yn dda i glywed am y fath brofiadau.  

Penderfyniad - Nodwyd y stori claf hon.   

192/20 MUNUDAU'R CYFARFOD BLAENOROL  

 Derbyniwyd a chadarnhawyd munudau' cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 28 
Mai 2020 fel cofnod gwir a chywir heblaw am nodi'r newidiadau canlynol: 

(i) 162/20 (iii) Trawsffurfiad Digidol  

Mynegodd Tom Crick fod y gwaith yn rhywbeth y dylai'r bwrdd iechyd fod 
yn falch ohono gan fod y dull y defnyddiwyd gan y Bwrdd Iechyd o 
ystyried y pwyseddau presennol yn rhywbeth fyddai'n ysbrydoli eraill. 

(ii) 166/20 Dynesiad at Adfer, Dysgu ac Arloesi  

Roedd gwaith dan arweiniad clinigol yn cael ei wneud i ystyried y 
posibilrwydd ac unrhyw gynnig dilynol i ganoli'r cymeriant acíwt i mewn i 
un pwynt mynediad yn Ysbyty Treforys i gefnogi rheolaeth gofal Covid-19 
a gofal nad yw'n Covid-19.  Byddai angen i unrhyw newidiadau o'r fath 
fod ar waith ymhell cyn y gaeaf. 

 

193/20 MATERION SY'N CODI   

 Ni chodwyd unrhyw faterion nag oedd ar yr agenda yn barod.   

194/20 COFNOD GWEITHREDU  

 Derbyniwyd a nodwyd y cofnod gweithredu.   

195/20 ADRODDIAD Y CADEIRYDD   

 Derbyniwyd diweddariad ar lafar gan y cadeirydd.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Emma Woollett y pwyntiau 
a ganlyn: 
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- Diolchodd y staff, a barhaodd i weithio'n galed o dan 
bwysedd llethol er i'r brig leddfu;  

- Diolchodd y cyhoedd hefyd am eu hymdrechion i leihau 
gostyngiad i firws a'u dealltwriaeth o'r pwysau ar y 
gwasanaethau; 

- Cyhoeddwyd llythyr ar y cyd gan y cadeirydd a'r prif 
weithredwr;  

- Derbyniwyd cymorth gan Aelodau o'r Senedd ac Aelodau 
Seneddol, gyda un ohonynt wedi ysgrifennu'n bersonol i'r 
bwrdd iechyd ac hefyd wedi cynllunio i ymweld â staff er 
mwyn diolch iddynt.  

- Roedd y sefydliad yn gweithio'n agos gydag awdurdodau 
lleol, yn benodol mewn perthynas â phrofi, olrhain a 
diogelu, yn ogystal â gyda rhanddeiliaid a phartneriaid 
allweddol eraill megis y cyngor iechyd cymunedol;   

- Mynychodd gyfarfod rhithwir ar gyfer y Fargen Ddinesig, 
a oedd yn mynd yn ei flaen yn dda, yn ychwaneg i'r 
fforwm cyflogwyr mawr. 

Penderfyniad: - Dylid nodi'r adroddiad.   

196/20 ADRODDIAD Y PRIF WEITHREDWR   

 Derbyniwyd diweddariad ar lafar gan y prif weithredwr.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Tracy Myhill y pwyntiau a 
ganlyn: 

(i) Diweddariad Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd 
Ethnig  

- Yn dilyn marwolaeth George Floyd yn America, 
cyhoeddodd y bwrdd iechyd ei gefnogaeth gyhoeddus ar 
gyfer cydraddoldeb; 

- Ni fyddai'r sefydliad yn cydoddef ymddygiad hiliol gan na 
thuag at unrhyw un, staff, cleifion, ymwelwyd na 
gwirfoddolwyr;  

- Er hynny, nid yw ond mynegi hynny yn ei wneud yn wir, 
ac roedd gwybod am faterion gwahaniaethu ar draws y 
sector gyhoeddus felly roedd gwaith i'w wneud; 

- Roedd y bwrdd iechyd wedi sefydlu rhwydwaith pobl 
dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig; 
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- Roedd gwaith yn mynd yn ei flaen gydag undebau l llafur 
i ddeall yr effaith roedd Covid-19 yn ei gael ar bobl dduon 
ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig; 

- Roedd heriau o gwmpas cofnodi'r holl wybodaeth 
demographic ar y Cofnod Staff Electronig (ESR) gan 
gynnwys ethnigrwydd;  

- Cyfrannodd nifer o staff ac ymgynghorwyd clinigol i'r 
trafodaethau yn perthynu i'r asesiad risg Covid-19 Cymru-
gyfan ac o ganlyniad i hynny, estynnwyd yr asesiad y tu 
hwnt i ethnigrwydd i gynnwys ffactorau risg eraill megis 
oedran, rhywedd a chyflyrau iechyd tanseiliol.  Roedd 
gwaith yn mynd yn ei flaen i sicrhau y defnyddiwyd ef o 
fewn y bwrdd iechyd;  

- Byddai rôl lysgenhadol pobl dduon ac Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig yn cael ei sefydlu i weithio ochr yn 
ochr â'r timau cydraddoldeb;  

- Roedd perthnasau'n gwella gyda mwy o bobl yn teimlo'n 
abl i godi materion, ond nid pawb, ac roedd angen mynd 
i'r afael a hyn;  

- Roedd Prif Weinidog Cymru wedi cyhoeddi adroddiad a 
oedd mynegi'r data gwael ynghylch pobl dduon ac 
Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a oedd yn cael ei gynnal yn 
genedlaethol ac ymgyrch ar gyfer gwelliant hyn;  

- Roedd GIG Cymru wedi gwneud cynnydd yn nhermau 
cynrychiolaeth yn ei safleoedd uwch a chlinigol a bod 
angen ailadrodd hyn yn nhermau pobl dduon ac Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig; 

- Roedd yn gyfrifoldeb ar yr holl fwrdd iechyd i wneud 
gwelliannau yn nhermau pobl dduon ac Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig, ac nid cyfrifoldeb y rhwydwaith yn 
unig;  

(ii) Cyfarfodydd Gwladol  

- Gwahoddwyd y bwrdd iechyd i ddarparu tystiolaeth i'r  
Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn perthynas 
ag adennill y gwasanaethau a gollwyd;  

- Roedd ymyrraeth wedi'i dargedu "ysgafn" yn digwydd ar 
29 Mehefin 2020.  Roedd adborth anffurfiol yn yr 
wythnosau diweddar wedi amlygu fod y bwrdd iechyd yn 
perfformio'n dda ac nid fel sefydliad gyda statws dwysâd.  
Yr un bwriad sydd gennym, sef i gyrraedd safle ble y 
gellir ei lacio;  

(iii) Ymddeoliad 
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- Roedd Hazel Robinson wedi rhoi ei hysbysiad o'i bwriad i 
ymddeol yn Awst 2020 yn dilyn 37 mlynedd  weithio ar 
gyfer gwasanaethau GIG; 

- Efelychodd ddiolch Emma Woollett mewn perthynas i 
Gareth Howells a'i ymroddiad i'r bwrdd iechyd;  

- Christine Williams, cyfarwyddwr nyrsio uned dros Ysbyty 
Singleton a fyddai'n cymryd y rôl o Gyfarwyddwr Nyrsio a 
Phrofiad y Claf Dros Dro tra cwblheir y broses recriwtio. 

Wrth drafod yr adroddiad, cynghorodd Hazel Robinson fod 
gwaith mewn perthynas â staff sy'n bobl dduon ac Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig gyda'r undebau llafur wedi ei gwblhau ac 
adroddiad wedi'i ddrafftio. Ychwanegodd y byddai hefyd yn 
fuddiol ar gyfer aelodau'r bwrdd i gysylltu'r arweinydd ar gyfer y 
rhwydwaith i gydnabod eu cymorth ac i ddod yn gynghreiriad.   

Penderfyniad: - Dylid nodi'r adroddiad.   

197/20 CYFRIFON BLYNYDDOL CYLLIDOL  

 Derbyniwyd adroddiad a chyflwyniad yn nodi'r cyfrifon 
blynyddol cyllidol ar gyfer 2019-2020.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Darren Griffiths y pwyntiau 
a ganlyn: 

- Dyma oedd y set gyntaf o gyfrifon ar gyfer Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Bae Abertawe; 

- Derbyniwyd drafftiau gan y Pwyllgor Archwilio ar 27 Mai 
2020 ac mewn fersiwn terfynol yn gynharach y bore 
hwnnw;  

- Roedd adolygiad dadansoddol yn anodd ei wneud 
oherwydd heriau'r newid ffin Pen-y-bont ar Ogwr a Covid-
19, gyda'r diwethaf yn debygol i fod yn her am nifer o 
flynyddoedd; 

- Adroddodd y bwrdd iechyd ddiffyg ariannol o £16.284m 
ar gyfer 2019-20. Tra rodd hyn o fewn y safle rhagolygol 
o £16.3m, roedd yn golygu ei fod wedi rhagori ar ei 
derbyn adnoddau refeniw gan £58.58m, sydd yn fethiant 
y gwrdd â'r ddyletswydd ariannol; 

- Cyfarfu'r bwrdd iechyd a'i derfyn adnoddau cyfalaf ac 
adrodd safle o £0.028m. Cyflawnwyd hyn hefyd ar sail 
treigl tair blynedd o £0.110m; 
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- Nid oedd gan y bwrdd iechyd gynllun tair blynedd wedi ei 
gymeradwyo, a oedd yn fethiant i gwrdd â'r ddyletswydd 
ariannol; 

- Ymgymymrwyd mewn gweithio mewn partneriaeth gydag 
Archwilio Cymru fel rhan o adolygu'r cyfrifon, gyda 
newidiadau bychan wedi eu hawgrymu a'u derbyn yn 
llawn. 

Wrth drafod yr adroddiad, cynghorodd Martin Sollis fod y 
Pwyllgor Archwilio wedi craffu'r cyfrifon drafft a therfynol yn 
gyfan gwbl ac wedi eu hawgrymu i'r bwrdd ar gyfer 
cymeradwyaeth. Cynnigiodd ei longyfarchiadau i'r tîm cyllid ar 
gyfer ei waith yn ystod amser heriol i gynhyrchu set ardderchog 
o gyfrifon. Cytunodd Emma Woollett gan roi ei diolch ar y 
cofnod.   

Penderfyniad: - Cymeradwyo'r cyfrifon blynyddol archwiliedig ar gyfer 
2019-2020.  

 

198/20 ARCHWILIAD ISA 260 ARCHWILIO CYMRU O 
DDATGANIADAU ARIANNOL (GAN GYNNWYS Y LLYTHYR 
CYNRYCHIOLI A'R YMATEB I'R YMHOLIADAU AM 
ARCHWILIAD) 

 

 Derbyniwyd archwiliad ISA260 Archwilio Cymru o 
ddatganiadau ariannol (gan gynnwys y llythyr cynrychioli a'r 
ymateb i'r ymholiadau am archwiliad).  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Jason Blewitt y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Fod Archwilio Cymru wedi rhoi eu diolch i'r tîm cyllid ar y 
cofnod ar gyfer y gwaith i grynhoi'r cyfrifon ar gyfer ei 
adolygu;  

- Roedd yn flwyddyn anarferol i wneud archwiliad ynddo, 
ond roedd y gwaith wedi bod yn llwyddiannus; 

- Nid oedd yna unrhyw berthnasau a fyddai'n gallu effeithio 
annibynniaeth na gwrthrychedd yr archwiliwyr oedd 
angen ei godi gyda'r bwrdd.  

- Y nod oedd i ddyroddi barn ddiamod, gyda'r Archwilydd 
Cyffredinol yn darparu adroddiad cysondeb gyda barn 
amodol oherwydd y methiant i gwrdd a dau ddyletswydd 
ariannol; 
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- Byddai'r barnau yma'n cael eu dyroddi unwaith y 
derbyniwyd y llythyr cynrychioli;  

- Roedd yr adroddiad yn cynnwys paragraff a oedd yn 
cydnabod y rhwymedigaeth amharhaol yn perthynu i 
drethi pensiynau clinigol; 

- Nid oedd yna ddatganiadau anghywir heb eu cywiro nag 
unrhyw faterion sylweddol i ddod i sylw'r bwrdd.  

Penderfyniad: - Penderfynwyd cymeradwyo archwiliad ISA260 Archwilio 
Cymru (gan gynnwys y llythyr cynrychioli a'r ymateb i 
ymholiadau am archwiliad).  

 

199/20 PENNAETH ADRODDIAD ARCHWILIO MEWNOL  

 Derbyniwyd adroddiad blynyddol pennaeth yr archwiliad 
mewnol ar gyfer  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau 
canlynol: 

- Ystyriwyd yr adroddiad gan y Pwyllgor Archwilio ym mis 
Mai 2020; 

- Roedd yn adrodd cadarnhaol a oedd yn gosod allan 
graddfa sicrwydd rhesymol ar y cyfan ar gyfer system 
reoli'r bwrdd iechyd;  

- Cydnabuwyd fod yna nifer o adroddiadau sicrwydd 
cyfyngedig wedi bod a bod angen mynd i'r afael a'r 
gweithrediadau; 

- Cynigiwyd diolch i'r tîm gweithredol ar gyfer y cymorth a 
ddarparwyd yn ystod y flwyddyn;  

- Oherwydd y Covid-19, arhosodd nifer o archwiliadau yn y 
drafft terfynol ac ymgorfforwyd y rhain; 

- Ffurfiodd y barn cyffredinol ran o'r adroddiad atebolrwydd.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Nododd Reena Owen fod yr archwiliad dilynol ar gyfer 
diogelwch tân wedi ei ohirio a gofynnodd a oedd hyn wedi ei 
gynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod gan ystyried rhai o'r 
pryderon yn amgylchynu'r ardal. Ymatebodd Pam Wenger ei fod 
wedi ei ohirio tra bod ffocws yn cael ei roi i fynd i'r afael a'r 
hysbysiadau iechyd a diogelwch uniongyrchol a ddyroddwyd 
gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. 
Cadarnhaodd Gareth Howells y byddai yn y cynllun ar gyfer y 
flwyddyn i ddod. Darparodd Tracy Myhill sicrwydd fod swm 
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sylweddol o waith wedi ei wneud mewn perthynas â 
hysbysiadau gweithrediadau di-oed yr Awdurdod Gweithredol 
Iechyd a Diogelwch a bod y bwrdd iechyd wedi cydymffurfio'n 
gyfan gwbl.  

Dywedodd Martyn Waygood ei fod yn siomedig i weld rhestr 
wirio'r graddfeydd sicrwydd cyfyngedig Sefydliad Iechyd y Byd 
yn ogystal â'r polisi rhyddhau a byddai hyn yn cael ei fonitro gan 
y Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch.  

Penderfyniad: - Dylid nodi'r adroddiad.   

200/20 ADRODDIAD ATEBOLRWYDD   

 Derbyniwyd yr adroddiad atebolrwydd ar gyfer 2019-2020.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau 
canlynol: 

- Ystyriwyd drafft gan y Pwyllgor Archwilio ym mis Mai 
2020 gyda'r fersiwn terfynol a gymeradwywyd y bore 
hwnnw;  

- Codwyd ac ymgorfforwyd sylwadau gan aelodau'r bwrdd, 
archwiliadau mewnol ac allanol a Llywodraeth Cymru heb 
godi unrhyw faterion mawr;  

- Adroddwyd rhyw faterion cydymffurfedd allweddol yn 
ystod y flwyddyn a fanylwyd yn yr adroddiad gan 
gynnwys mewn perthynas ag iechyd a diogelwch a'r 
Awdurdod Meinweoedd Dynol;  

- Gwnaed cyfeiriadau hefyd i gymorth ac adolygiadau 
allanol, gan gydnabod fod cynnydd i ymwneud ag 
argymhellion ar saib mewn ymateb i'r pandemig;  

- Fel y nodwyd yn y cyfrifon blynyddol ac ISA260, methodd 
y bwrdd iechyd i gwrdd â dau o'i ddyletswyddau ariannol 
ac adroddwyd toriad yn y rheolau sefydlog i'r Pwyllgor 
Archwilio mewn perthynas ag adnewyddu ward 12 yn 
Ysbyty Singleton; 

- Gwnaed cynnydd da o ran y broses rheoli risg a 
fframwaith sicrwydd y bwrdd.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Cadarnhaodd Tracy Myhill, fel y swyddog atebol, ei boddhad 
bod yr adroddiad yn adlewyrchiad cywir o'r flwyddyn a'r cynnydd 
a wnaed. Dywedodd fod y system rheolaeth fewnol yn 
gyffredinol gadarn ond cydnabuwyd bod gwelliannau i'w 
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gwneud. Roedd yn braf gweld cydnabyddiaeth Archwiliad Cymru 
bod rhaglen drawsnewid uchelgeisiol yn cael ei darparu er 
gwaethaf effaith sylweddol Covid-19. Er gwaethaf lefel y 
drasiedi, roedd y pandemig wedi rhoi cyfle i gyflymu trawsnewid 
a newid, a gadawodd hyn y bwrdd iechyd mewn lle gwell mewn 
sawl ffordd.  

Dywedodd Matt John fod angen newid y dyddiad y dechreuodd 
fel cyfarwyddwr cyswllt gwasanaethau digidol.  

Dywedodd Maggie Berry fod ganddi fân newidiadau i'w codi y 
byddai'n eu gwneud y tu allan i'r cyfarfod.  

Penderfyniad: - Dylid nodi'r adroddiad;  
- Cymeradwyo'r datganiad llywodraethu blynyddol, yn 

amodol ar y newidiadau a drafodir; 
- Cymeradwyo'r adroddiad tâl.  

 

201/20 DIWEDDARIAD Covid-19   

 Derbyniwyd adroddiad yn nodi diweddariad mewn perthynas â Covid-
19.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Keith Reid y pwyntiau canlynol: 

- Roedd Covid-19 yn dal i fod yn gyffredin ac arhosodd y bwrdd 
iechyd yn ei gyfnod ymatebol, gan barhau i ddarparu 
gwasanaethau i'r boblogaeth leol;  

- Roedd 24 o wledydd yn Ewrop wedi gweld adfywiad mewn 
achosion yn dilyn lleddfu mesurau cloi yn ogystal ag America a 
China;  

- Byddai rhyddhau cloi yng Nghymru a'r DU yn hanfodol i'r bwrdd 
iechyd o ran copaon pellach;  

- Arhosodd y trefniadau gafael a rheolaeth (aur, arian ac efydd) yn 
eu lle gydag aur bellach yn cwrdd ddwywaith yr wythnos.  Gellid 
cynyddu hyn os oes angen;  

- Roedd y gweithlu yn parhau i fod yn faes pryder; 

- Roedd profion gwrthgyrff wedi cychwyn, gan ddechrau gyda staff 
addysg, gyda 4,000 wedi'u profi yn ogystal â 2,000 o staff gofal 
iechyd;  

- Roedd cyfarpar diogelu personol (PPE) ar lefel gadarn a 
chynaliadwy; 

- Roedd ymlyniad wrth bellhau cymdeithasol lle bo hynny'n bosibl 
yn parhau;  
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- Roedd y rhaglen profi cartrefi gofal wedi'i chwblhau. 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Holodd Nuria Zolle a oedd y neges i staff weithio gartref lle bo hynny'n 
bosibl yn aros yn ei lle. Dywedodd Tracy Myhill y byddai arolwg ar draws 
y sefydliad i gael ei ryddhau ar 29 Mehefin 2020 yn gofyn am farn staff ar 
weithio gartref, gan gydnabod bod rhai yn ei fwynhau tra nad oedd eraill. 
Ychwanegodd y byddai'r bwrdd iechyd yn parhau i fod yn wyliadwrus hyd 
yn oed pe bai'r parth pellter cymdeithasol yn gostwng o ddau fetr i fwy 
nag un ac y byddai newidiadau sylweddol i'r arfer cyfredol.  

Gofynnodd Nuria Zolle a oedd hi'n bosibl y byddai Cymru yn newid ei dull 
o brofi gwrthgyrff gan fod rhai cenhedloedd cartref yn pryderu y gallai 
arwain at ymdeimlad ffug o ddiogelwch. Ymatebodd Keith Reid ei fod yn 
deall y pryderon.  Ychwanegodd na fyddai canlyniad positif yn arwain at 
ryddhau cyfyngiadau i'r unigolyn gan nad oedd gwarant na fyddai 
ailddiffinio'n digwydd felly byddai angen profi unrhyw symptomau 
newydd. Ychwanegodd y byddai angen i staff barhau i wisgo Cyfarpar 
Diogelu Personol pe bai eu rolau'n gofyn am hynny.  

Holodd Martyn Waygood a oedd unrhyw ddata i ddangos lefel cywirdeb y 
profion gwrthgorff. Dywedodd Keith Reid iddo gael ei brofi'n llawn yn 
Lloegr ac nad oedd tystiolaeth i gwestiynu ei gywirdeb. Ychwanegodd ei 
bod yn bwysig cofio nad oedd unrhyw brawf yn wrth-ffôl a bod nifer o 
newidynnau a allai arwain at ganlyniad ffug.  

Gofynnodd Martyn Waygood am eglurder ynghylch a oedd dyddiadau 
erbyn pryd y byddai'r adeiladau a oedd yn gartref i'r ysbytai maes yn cael 
eu rhoi yn ôl i'r perchnogion. Ymatebodd Chris White fod gan y bwrdd 
iechyd Ysbyty'r Bae am gyfnod hirach o amser na Llandarcy.  Roedd y 
cyntaf yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer profi gwrthgyrff. 
Ychwanegodd fod ystyriaeth yn cael ei hystyried ar hyn o bryd i 
benderfynu pa drefniadau oedd eu hangen i gynnal a chadw'r ysbytai 
maes pe bai ail don yn digwydd. Dywedodd Siân Harrop-Griffiths fod 
trafodaethau yn cael eu cynnal gydag Ysbyty Prifysgol Hywel Dda 
ynghylch atebion rhanbarthol posib ar gyfer yr ysbytai maes.  

Cydnabu Reena Owen y pwysau sylweddol ar staff a holodd a oedd 
gwyliau blynyddol yn cael eu hannog i gael eu cymryd, gan gynnwys ar 
lefel uwch a gweithredol. Dywedodd Hazel Robinson fod ymdrechion 
staff wedi bod yn rhagorol o'r brig i lawr a'u bod i gyd yn cael eu hannog i 
gymryd seibiant i orffwys ac adfer rhag ofn y byddai ail uchafbwynt yn 
digwydd. Ychwanegodd fod protocol gwyliau blynyddol yn cael ei 
ddatblygu mewn partneriaeth â'r undebau llafur.  

Holodd Reena Owen resymeg y profion gwrthgorff pe na baent yn rhoi 
unrhyw sicrwydd ynghylch imiwnedd i'r firws. Ymatebodd Keith Reid ei 
fod yn bodloni chwilfrydedd personol ond hefyd wedi helpu i adeiladu 
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patrwm o ledaeniad y firws, yn enwedig mewn ardaloedd a allai fod wedi 
bod yn agored i niwed.  

Nododd Mark Child fod yr adroddiad yn cyfeirio at 193 o farwolaethau 
ond roedd yn ymwybodol bod y nifer yn Abertawe yn unig yn 102 ac yn 
cwestiynu'r anghysondeb. Dywedodd Keith Reid fod yna wahanol ffyrdd 
yr adroddwyd am farwolaethau a chyfeiriodd y ffigur 193 at farwolaethau 
mewn ysbytai. Ychwanegodd mai'r ffigur cyffredinol ar gyfer Bae 
Abertawe oedd 295 yr ymgorfforwyd marwolaethau y tu allan i ysbytai 
ynddo.   

Holodd Mark Child lefel yr hyder bod hunan-brofi mewn cartrefi gofal yn 
cael ei weinyddu'n gywir. Ymatebodd Keith Reid fod y bwrdd iechyd, fel 
rhan o'r rhaglen brofi pedair wythnos, yn cynnwys hyfforddi staff i 
weinyddu'r prawf, felly roedd hyder y byddai'n cael ei wneud yn gywir.  

Holodd Mark Child a oedd cynlluniau ar waith i reoli unrhyw glystyrau a 
oedd yn ymddangos yn debyg i'r rhai mewn rhannau eraill o Gymru, yn 
enwedig cwmnïau prosesu bwyd. Dywedodd Keith Reid fod cynlluniau ar 
waith ledled Cymru, ond roedd gan y bwrdd iechyd hefyd fynediad at 
arbenigwyr clinigol mewn nifer o feysydd pe bai achos clwstwr yn 
digwydd yn un o'i ardaloedd. Ychwanegodd fod unedau profi symudol 
hefyd ar gael ac y gellid cynnal profion mewn lleoliadau mawr, felly roedd 
hyder bod y bwrdd iechyd wedi'i baratoi'n dda. O ran cyfleusterau 
prosesu bwyd, roedd strategaeth ar gyfer Cymru gyfan ar draws nifer o 
sectorau ar waith i gynnal adolygiad ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac 
yn lleol, roedd y bwrdd iechyd yn nodi cyflogwyr mawr i ddatblygu 
cyfathrebiadau yn ystod can cynnar cyn i unrhyw faterion godi.  

Dywedodd Emma Woollett fod yr adroddiad yn ddarlun da o lefel y 
gwaith a oedd yn parhau.  

Penderfyniad: - Nodwyd y trefniadau llywodraethu yn cefnogi ymateb y bwrdd i 
Covid-19; 

- Nodwyd y safle wedi'i ddiweddaru ers y trefnidadau ymateb olaf;  
- Nodwyd y risgiau critigol trosfwaol i'r bwrdd iechyd ar yr amser 

hwn. 

 

202/20 PROFI, OLRHAIN A DIOGELU   

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad mewn perthynas â 
phrofi, olrhain ac amddiffyn.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 
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- Roedd gan y bwrdd iechyd niferoedd cymharol isel o achosion 
cadarnhaol o'i gymharu ag eraill, gydag oddeutu ychydig dros 40, 
y mwyafrif ohonynt yn weithwyr gofal critigol; 

- Mae cymorth cydfuddiannol a chymorth profi wedi cael eu darparu 
i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr dros y penwythnos fel 
rhan o'r ymateb i'w achosion clwstwr.  Roedd hwn wedi bod yn 
gyfle dysgu i'r timau profi;  

- Roedd y cyhoedd yn gyffredinol yn isel i drefnu apwyntiadau profi 
trwy'r porth electronig; 

- Roedd system rheoli cofnodion digidol ar waith ond ni ellid ei holi 
eto i adrodd arni.  Roedd hyn yn ei gwneud yn anodd deall 
cyfanswm y ceisiadau, felly roedd trafodaethau yn cael eu cynnal 
yn y grŵp arian amlasiantaethol ynghylch sut i weithio trwy nifer yr 
achosion a'r cysylltiadau newydd; 

- Ar hyn o bryd roedd y tîm olrhain cyswllt yn cynnwys staff a oedd 
wedi'u hadleoli neu a oedd yn cysgodi, y byddai eu hargaeledd yn 
lleihau ar ôl i'r gwasanaethau ailgychwyn.  Roedd trafodaethau yn 
digwydd gyda Llywodraeth Cymru ar y cyd â'r awdurdodau lleol 
ynghylch y gofynion sydd eu hangen i ddechrau recriwtio, y byddai 
goblygiadau ariannol ar eu cyfer; 

- Roedd cell y gweithlu yn gweithio ar opsiynau staffio ond pe bai 
lefelau ceisiadau prawf yn parhau i fod yn isel, roedd yn bosibl y 
byddai angen nifer llai o staff;  

- Roedd y defnydd o gapasiti profi yn uchel yn dilyn dechrau araf.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Emma Woollett fod cefnogi bwrdd iechyd arall yn dangos pa 
mor dda yr oedd y sefydliad yn rheoli'r rhaglen.  

Holodd Reena Owen a fu unrhyw wrthwynebiad gan y rhai a brofodd yn 
bositif i nodi cysylltiadau posibl. Dywedodd Keith Reid na fu unrhyw 
wrthwynebiad sylweddol ond bod cosbau ar gael pe bai eu hangen. 
Ychwanegodd Siân Harrop-Griffiths, wrth i’r galwadau gael eu gwneud o 
rifau nas nodwyd, roedd rhai pryderon ymhlith aelodau’r cyhoedd a oedd 
yn ofalus ynghylch ateb rhag ofn sgam. Dywedodd fod cyfathrebiadau'n 
cael eu datblygu mewn perthynas â hyn yn ogystal â gwaith i sefydlu 
nifer cydnabyddedig.  

Nododd Martyn Waygood fod yr apwyntiadau archebu cyffredinol ar gael 
ar gyfer canolfan brofi Margam yn unig a gofynnodd a oedd cynlluniau i 
ymestyn hyn i Stadiwm Liberty. Dywedodd Siân Harrop-Griffiths y 
byddai'n dibynnu ar y galw, gan nad oedd y naill ganolfan na'r llall yn 
cynyddu ei gallu o ran profion ar hyn o bryd. Ychwanegodd Keith Reid 
mai dim ond un uned brofi i bob sefydliad yr oedd y porth electronig yn ei 
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gefnogi, ond roedd y cyhoedd yn cael eu hannog i ddefnyddio'r system 
archebu ffôn hefyd.  

Penderfyniad:  - Nodwyd gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen profi, 
olrhain ac amddiffyn; 

- Penderfynwyd nodi fod cynnydd wedi ei wneud ar draws Bae 
Abertawe wrth weithredu'r rhaglen brofi, olrhain ac amddiffyn; 

- Penderfynwyd nodi'r risgiau cysylltiol i weithredu'r rhaglen; 

- Penderfynwyd nodi y byddai diweddariad geiriol pellach yn cael ei 
roi yng nghyfarfod y bwrdd iechyd. 

 

203/20 DULL I ADFER, DYSGU AC ARLOESI   

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad mewn perthynas â'r 
rhaglen ailosod ac adfer.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Hannah Evans y pwyntiau 
canlynol: 

- Derbyniwyd yr adroddiad yn y pwyllgorau Ansawdd a Diogelwch a 
Pherfformiad a Chyllid yn gynharach yr wythnos honno;  

- Roedd yr ymagwedd gyda grŵp gwasanaethau hanfodol 
Llywodraeth Cymru yn barhaus ac yn bwydo i mewn i raglen waith 
y bwrdd iechyd;  

- Roedd grŵp cydgysylltu mewnol ar waith i oruchwylio'r trefniadau 
ac i gynyddu capasiti mewn llawfeddygaeth a diagnosteg yn 
ddiogel, yn ogystal â chysylltu â'r llwybr canser yn unol â gofynion 
clinigol, pellhau cymdeithasol a rheoli heintiau;  

- Roedd y cyfarwyddwyr gweithredol clinigol yn ymwneud yn 
helaeth â'r gwaith;  

- Roedd celloedd â blaenoriaeth ar waith ar gyfer nifer o ffrydiau 
gwaith ac roeddent yn datblygu cynlluniau gweithredu ac 
amserlenni.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Nododd Reena Owen fod cryn dipyn o waith yn cael ei wneud i ddod â 
gwasanaethau yn ôl ar-lein ond roedd angen mwy o sicrwydd ar y 
Pwyllgor Perfformiad a Chyllid ynghylch yr amserlenni a'r blaenoriaethau 
allweddol. Ychwanegodd fod y pwyllgor hefyd wedi cydnabod yr angen i 
wahaniaethu rhwng y gwariant ar gyfer Covid-19 a non-Covid-19 yn 
ogystal â'i ofyniad i ddeall pam roedd llai o bobl yn cyrchu 
gwasanaethau.  
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Rhoddodd Martyn Waygood sicrwydd bod trafodaeth helaeth wedi 
digwydd yn y Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch mewn perthynas â'r 
adroddiad a'i fod wedi codi rhai pryderon ynghylch effeithlonrwydd theatr. 
Ychwanegodd fod y cynnydd o ran arloesiadau wedi bod yn drawiadol 
ond bod angen mwy o sicrwydd ynghylch y broses i flaenoriaethu 
cleifion.  

Dywedodd Emma Woollett ei bod yn braf gweld lefel y craffu a wneir gan 
y pwyllgorau.  

Penderfyniad: - Dylid nodi'r diweddariad ar y rhaglen ailosod ac adfer.  

204/20 ADRODDIAD PERFFORMIAD  

 Derbyniwyd yr adroddiad perfformiad.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Darren Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Hwn oedd y cyflwyniad ffurfiol cyntaf i'r bwrdd yn gyhoeddus ers 
dechrau'r pandemig;  

- Er ei fod mor agos at y fersiwn cyn-bandemig â phosibl, nid oedd 
rhai mesurau ar gael i'w riportio gan nad oedd data'n cael ei 
adrodd ar hyn o bryd;  

- Roedd yr adroddiad yn darparu dull ‘edrych yn ôl’ tra bod yr 
adroddiadau mewn perthynas â gwasanaethau hanfodol yn 
‘edrych ymlaen’; 

- Roedd lefel uchel o berfformiad mewn perthynas â'r Ddeddf a 
Mesur Iechyd Meddwl, gyda pherfformiad tebyg i'r perfformiad cyn 
y pandemig.  Fodd bynnag, roedd angen gwelliannau o ran 
mynediad i'r gwasanaeth anhwylderau niwro-ddatblygiadol;  

- Bu newid sylweddol i'r system gofal heb ei drefnu mewn ymateb i'r 
pandemig; 

- Er mis Ionawr 2020, roedd yr amser ymateb i alwadau coch o 
65% wedi'i fodloni'n gyson; 

- Roedd oedi wrth drosglwyddo ambiwlans ac arosiadau 12 awr 
wedi gostwng yn sylweddol;  

- Roedd presenoldeb yn yr adrannau brys wedi gostwng yn 
sylweddol ar ddechrau'r pandemig ond wedi dechrau dychwelyd i 
lefelau arferol;  

- Roedd gwelliannau wedi dechrau bod yn amlwg o ran yr 
arosiadau pedair awr oherwydd gweithredu cynllun y gaeaf yn 
hwyr yn 2019.  Roedd y perfformiad yn agos at 88% ym mis 
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Mehefin 2020, a oedd yng nghyd-destun cynnydd mewn 
presenoldeb gyda'r system yn addasu i lwybrau newydd;  

- Bu gwelliannau sylweddol o ran nifer y cleifion sy'n ffit yn feddygol 
ar gyfer cleifion sy'n cael eu rhyddhau sy'n aros i adael yr ysbyty; 

- Bu gostyngiad dramatig mewn atgyfeiriadau ar gyfer gofal wedi'i 
gynllunio gan feddygon teulu ond roedd y rhain yn dechrau 
cynyddu eto; 

- Er ei bod yn bosibl bod anghenion rhai cleifion wedi cael sylw trwy 
ddulliau amgen / rhithwir, roedd yn bosibl y gallai'r bwrdd iechyd 
dderbyn cryn dipyn o atgyfeiriadau ar ôl lleddfu'r cyfyngiadau;  

- Er nad oedd y rhestr aros gofal a gynlluniwyd yn cynyddu o ran 
maint, roedd hyd yr aros yn cynyddu oherwydd y gostyngiad 
mewn gwasanaethau;  

- Roedd trafodaethau'n cael eu cynnal ynghylch cyfleoedd 
diagnosteg;  

- Roedd toriadau i'r targed canser 62 diwrnod ac roedd yr ôl-
groniad yn sylweddol, ond roedd yr achosion hyn bellach yn 
dechrau cael sylw; 

- Bu cynnydd bach yn nifer yr achosion o heintiau clostridium 
difficile a pseudomonas.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Emma Woollett fod yr adroddiad yn addysgiadol yng 
ngoleuni'r sefyllfa bresennol.  

Dywedodd Reena Owen ei bod yn pryderu ynghylch nifer y bobl sy'n 
aros am ofal wedi'i gynllunio a thriniaeth canser ac roedd y Pwyllgor 
Perfformiad a Chyllid wedi clywed yn fanwl y gwaith sy'n cael ei wneud i 
gychwyn gwasanaethau wrth gefn yng nghyd-destun ail don bosibl o 
achosion. Ychwanegodd fod angen sicrwydd ynghylch sut yr oedd niwed 
posibl yn cael ei osgoi a sut roedd cleifion yn cael eu blaenoriaethu, ond 
cydnabuwyd nad oedd theatrau yn gallu ymgymryd â lefel yr achosion y 
gallent yn flaenorol. Cyfeiriodd Richard Evans at bapur mewn cyfnodolyn 
meddygol a oedd yn trafod bod mater niwed yn fwy cymhleth na darparu 
gwasanaeth ac awgrymodd fod llawdriniaethau i ddynion dros 70 oed yn 
risg sylweddol ar hyn o bryd ac felly efallai nad dyna'r peth iawn i'w 
wneud . Ychwanegodd fod canlyniad pob claf yn wahanol a bod angen ei 
ystyried yn ofalus. Esboniodd Chris White, cyn y pandemig, ei bod wedi 
cymryd saith neu wyth aelod o staff i redeg theatr, a allai fynd â phedwar 
claf ar bob rhestr.  Fodd bynnag, erbyn hyn roedd yn 21 aelod o staff a 
dau achos ar bob rhestr. Ychwanegodd fod y broses asesu cyn-
lawdriniaethol bellach yn fwy cymhleth, a gofynnwyd i'r holl gleifion, a'u 
teuluoedd, os oedd yn berthnasol, hunan-ynysu am bythefnos cyn y 
driniaeth fel y gallent ddod i mewn fel 'Covid-19-free' fel bosibl.  
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Cyfeiriodd Martyn Waygood at bryderon diweddar y Pwyllgor Ansawdd a 
Diogelwch mewn perthynas ag aros offthalmoleg, gan ychwanegu bod 
materion blaenoriaeth a niwed yn cael sylw yma, ac y gallai proses 
debyg gael ei chymryd mewn ymateb i'r pandemig.  Fodd bynnag, 
pwysleisiodd hefyd fod y bwrdd iechyd mewn sefyllfa dda gan ystyried y 
sefyllfa yr oedd yn rhaid iddi ei rheoli. Dywedodd Chris White fod 
fframwaith blaenoriaeth wedi'i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.  O fewn 
y bwrdd iechyd, roedd gwaith yn cael ei wneud i sicrhau bod capasiti ar 
gael i'r rheini a gategoreiddiwyd fel 1a neu 1b (wedi'u trin mewn 24 neu 
72 awr yn y drefn honno); roedd angen mwy o allu i drin cleifion sydd 
wedi'u categoreiddio fel dau (wedi'u trin mewn pedair wythnos) ac roedd 
yn bwysig deall y byddai'r gallu i drin y cleifion hynny yng nghategorïau 
tri a phedwar yn gyfyngedig iawn am nifer o fisoedd.  

Penderfyniad:  - Dylid nodi perfformiad y bwrdd iechyd yn erbyn mesurau a 
thargedau allweddol. 

 

205/20 Adroddiad Ariannol   

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar y sefyllfa ariannol.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Darren Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Roedd y sefyllfa ym mis dau yn ddiffyg o £ 15.629m; 

- Roedd y gorwariant cyflog wedi cynyddu o fis un gan £ 3m wrth i'r 
gwariant ar gyfer staff ystwytho yn ystod y pandemig ddal i fyny; 

- Effaith fwyaf gwariant heblaw tâl oedd arfogi ysbytai maes, a oedd 
bellach wedi'u dosbarthu fel refeniw yn hytrach na chyfalaf yn unol 
â gofynion Llywodraeth Cymru;  

- Roedd costau Covid-19 yn cael eu dadansoddi ac yn cael eu 
hadrodd i Lywodraeth Cymru mewn ffordd dryloyw, yn ogystal â'r 
heriau i sicrhau arbedion; 

- Cafwyd costau o £ 11.8m i arfogi Cyfarpar Diogelu Personol i'r 
bwrdd iechyd; 

- Bu gostyngiadau mewn costau mewn rhai meysydd oherwydd 
diffyg gweithgaredd;  

- Roedd y bwrdd iechyd wedi gorwario £ 7.4m ar ei ddyraniad 
cyfalaf ac roedd trafodaethau'n digwydd gyda Llywodraeth Cymru 
i reoli hyn; 

- Roedd perfformiad yn erbyn taliad y sector cyhoeddus yn is na'r 
targed, sef 94.33%. 
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Wrth drafod yr adroddiad, cofnododd Emma Woollett ei diolch am y tîm 
cyllid am ei ymdrechion parhaus yn ystod amseroedd heriol.  

Penderfyniad: - Dylid ystyried a rhoi sylwadau ar berfformiad ariannol y bwrdd ar 
gyfer cyfnod dau (Mai) 2020-21;  

- Dylid nodi effaith refeniw Covid-19 ar gyfer cyfnod dau 2020-21.  

 

206/20 Adroddiadau Materion Allweddol  

 (i) Pwyllgor Archwilio 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ym mis Mai 2020, gyda gwrandawiad y 
bwrdd y cafwyd sicrwydd da mewn perthynas â llywodraethu ariannol a 
bod archwiliad yn y maes hwn bellach wedi cychwyn.  

(ii) Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch a gynhaliwyd ym mis Mai 2020.  

(iii) Pwyllgor Iechyd a Diogelwch 

Derbyniwyd a nodwyd adroddiad yn nodi trafodaethau allweddol y 
Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2020. 

 

207/20 CYNLLUN CHWARTER DAU  

 Derbyniwyd adroddiad yn darparu diweddariad ar ddatblygiad y cynllun 
chwarter dau.  

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Siân Harrop-Griffiths y pwyntiau a 
ganlyn: 

- Roedd y gwaith o ddrafftio cynllun gweithredol chwarter dau ar y 
gweill gyda drafft cyntaf wedi'i ysgrifennu;  

- Cytunwyd ar ragdybiaethau cynllunio yn ogystal â diagram i fynd 
i'r afael â'r materion sy'n ymwneud â niwed a'r angen i fod yn glir 
ar flaenoriaethau;  

- Nid oedd rhai o'r mesurau perfformiad gofynnol yn ymwneud â 
Covid-19 yn rhai a ddefnyddir ar hyn o bryd gan y bwrdd iechyd;  

- Roedd y pedwar maes o niwed o fframwaith Llywodraeth Cymru 
yn cael eu defnyddio a chytunwyd y byddai blaenoriaethau a 
mesurau yn cael eu datblygu i alinio â'r rhain i roi ffocws ar 
ganlyniad a niwed;  
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- Roedd y canllawiau'n ei gwneud yn ofynnol i ddeiliadaeth gwely 
fod rhwng 85% -92%; 

- Roedd modelu’r gweithlu yn cael ei ystyried. Tybiwyd bod 20% yr 
effeithiwyd arno ar gyfer chwarter un ond nid oedd hyn wedi 
digwydd, felly 15% / 16% oedd y ffocws ar gyfer chwarter dau; 

- Roedd gofal yn cael ei roi i gynnal rhai lefelau o bellter gwely / 
cymdeithasol a phe bai'r rheol 2m yn cael ei lleihau yn Lloegr, 
byddai'n parhau mewn grym o fewn y bwrdd iechyd;  

- Cyhoeddwyd gofynion capasiti diwygiedig rhag ofn y byddai ail 
uchafbwynt gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â gofynion modelu;  

- Roedd disgwyl arweiniad pellach mewn perthynas â 
gwasanaethau hanfodol;  

- Byddai drafft terfynol y cynllun yn cael ei ystyried yng nghyfarfod 
yr uwch dîm arweinyddiaeth yr wythnos ganlynol, a byddai'n cael 
ei gymeradwyo gan weithred y cadeirydd cyn ei gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru erbyn 3ydd Gorffennaf 2020.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Dywedodd Hannah Evans fod templed ychwanegol wedi'i dderbyn i'w 
gwblhau.  Er bod y bwrdd iechyd yn hyderus y byddai'n gallu ei gwblhau, 
roedd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddylanwadu ar yr hyn sy'n 
ofynnol ar gyfer y cyflwyniad. Gofynnwyd am ragor o wybodaeth o ran 
galw a gallu a fyddai o fudd.  

Holodd Nuria Zolle a oedd y bwrdd iechyd yn gyffyrddus â'r gofyniad 
capasiti gwelyau. Ymatebodd Siân Harrop-Griffiths ei bod yn ddiddorol 
bod y gofyniad wedi mynd i 92%, gan mai'r gorau yn ôl y canllawiau 
rheolaidd oedd 85%.  Fodd bynnag, roedd y gallu i fodloni'r gofynion.  

Gofynnodd Nuria Zolle am ddiweddariad mewn perthynas â Brexit ac os 
oedd unrhyw geisiadau wedi’u derbyn yn genedlaethol i ailgychwyn y 
cynllunio ar gyfer ‘dim bargen’. Dywedodd Siân Harrop-Griffiths y byddai 
Brexit yn cael ei ymgorffori yn y cynllun chwarter dau ac roedd 
Llywodraeth Cymru wedi gofyn am gynllun ar gyfer sefyllfa ‘dim bargen’. 
Ychwanegodd ei bod yn bosibl y gallai ail bigyn o'r firws ddigwydd ar yr 
un pryd ag y byddai angen ystyried Brexit ac ystyriaeth pe bai gallu i 
wneud y ddau.  

Dywedodd Martyn Waygood ei bod yn braf gweld rheoli heintiau yn cael 
ei gynnwys a nododd y byddai'n bwysig rhoi adnoddau digonol ar gyfer 
hyn. Ymatebodd Gareth Howells fod y broses recriwtio ar gyfer staff 
domestig yn barhaus a darn allweddol o waith yn ystod y pandemig oedd 
defnyddio'r capasiti ychwanegol fel gofod decant i ardaloedd glân dwfn, a 
oedd eisoes wedi cychwyn yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.  

Holodd Martyn Waygood y cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ar gyfer y 
brechlyn ffliw. Dywedodd Keith Reid fod y broses gynllunio wedi 
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cychwyn.  Dywedodd Keith Reid fod y broses gynllunio wedi cychwyn. 
Ychwanegodd fod trafodaethau yn parhau o ran opsiynau brechu i'r 
cyhoedd.  

Penderfyniad: - Bod fframwaith gweithredu GIG Cymru ar gyfer chwarter dau 
wedi'i dderbyn a bod y cynllun gweithredol chwarter dau yn cael ei 
ddatblygu i'w nodi;  

- Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r cynllun drafft i Lywodraeth 
Cymru oedd 3ydd Gorffennaf 2020 a nodwyd y cymerid camau'r 
cadeirydd i'w gymeradwyo i'w gyflwyno. 

 

208/20 TREFNIADAU LLYWODRAETHU   

 Derbyniwyd adroddiad yn nodi'r trefniadau llywodraethu arfaethedig ar 
gyfer chwarter dau.   

Wrth gyflwyno'r adroddiad, amlygodd Pam Wenger y pwyntiau canlynol: 

- Roedd yr adroddiad yn nodi'r trefniadau llywodraethu arfaethedig 
ar gyfer chwarter dau fel y trafodwyd gyda'r Cadeirydd, y Prif 
Weithredwr a'r bwrdd gweithredol;  

- Ynghlwm roedd y canllawiau gan Lywodraeth Cymru a oedd 
wedi'u hymgorffori yn y rhaglenni gwaith a awgrymwyd ar gyfer y 
pwyllgorau;  

- Gan fod mwy o gyfarfodydd yn cael eu cynnal fwy neu lai, roedd 
moesau wedi'u datblygu;  

- O ystyried llwyddiant cyfarfodydd rhithwir, rhoddir ystyriaeth i'w 
parhau hyd yn oed pan ellid cynnal cyfarfodydd heb ofynion 
pellhau cymdeithasol.  

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y pwyntiau canlynol: 

Diolchodd Emma Woollett iddi ddiolch i'r tîm llywodraethu corfforaethol 
am y gwaith i newid y trefniant llywodraethu yn gyflym mewn ymateb i'r 
pandemig ac i aelodau'r bwrdd am eu hyblygrwydd.  

Dywedodd Hazel Robinson y byddai'r Gweithlu a'r Pwyllgor OD ffurfiol 
bellach yn cael eu cynnal ym mis Gorffennaf 2020 yn hytrach na Mehefin 
2020.  

 

Penderfyniad: - Dylid nodi'r adroddiad; 

- Cymeradwyo'r cynigion ar gyfer trefniadau bwrdd a phwyllgorau. 

 

209/20 YMATEB I GWESTIYNAU GAN AELODAU'R CYHOEDD  
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 Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau gan aelodau'r cyhoedd.   

210/20 UNRHYW FUSNES ERAILL  

 Nid oedd unrhyw fusnes pellach a chaewyd y cyfarfod.   

211/20 GWERTHUSO EFFEITHIOLRWYDD Y CYFARFOD  

 Gwahoddodd Emma Woollett aelodau'r bwrdd i gyflwyno adborth ar y 
cyfarfod iddi yn uniongyrchol.  

 

212/20 DYDDIAD CYFARFOD Y BWRDD NESAF   

 Dyddiad cyfarfod nesaf y bwrdd cyhoeddus oedd 30 Gorffennaf 2020.   

 


